

Đồng hành cùng đoàn viên, công nhân, viên chức lao động phòng, chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống, việc làm của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh. Tính đến đầu tháng 4/2020, có 261 doanh nghiệp với trên 51.000 lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, một số doanh nghiệp đã cắt giảm lao động, tạm dừng một phần dây chuyền sản xuất, giảm giờ làm; một số doanh nghiệp phải dừng toàn bộ dây chuyền sản xuất...

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng hành với đoàn viên, CNVCLĐ phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền để mọi đoàn viên, CNVCLĐ thấy được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trên địa bàn cư trú. Chỉ đạo cán bộ công đoàn phối hợp với chủ sử dụng lao động quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, trực tiếp là chế độ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo đảm chất lượng bữa ăn ca, an toàn vệ sinh lao động. Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH bắt buộc vào quý hưu trí và tử tuất; giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19. Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Chỉ đạo các cấp công đoàn nắm



Các doanh nghiệp tổ chức đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

bắt tình hình lao động việc làm; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, thực hiện quy chế dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ... Cùng với đó, các cấp công đoàn đã liên tục cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng về diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên mạng xã hội, bản tin của công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn và có lao động là người Trung Quốc, Hàn Quốc... Các công đoàn cơ sở đã phối

hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động xây dựng phương án phòng, chống dịch cụ thể trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm lý của đoàn viên, CNVCLĐ. Để đoàn viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, LĐLĐ tỉnh đã trao 1.000 khẩu trang vải, 1 tuýt rửa tay sát khuẩn và trao tặng quà cho 113 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, chiến sĩ quân y, công an và các

và nhà ăn tập thể theo khuyến cáo của ngành Y tế, các cấp công đoàn chủ động, kịp thời nắm chắc và phản ánh tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ. Tăng cường hướng dẫn và giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà nhưng vẫn phải bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng công việc; có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình của cơ quan, đơn vị, chủ động báo cáo tiến độ công việc với lãnh đạo thông qua các giải pháp công nghệ thông tin. Các công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục nắm chắc tình hình quan hệ lao động, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động đối với người lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19; hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình "Phúc lợi đoàn viên", "Mái ấm công đoàn", triển khai các chương trình hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ với hình thức phù hợp. Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ làm tốt công tác phòng, chống dịch; nhất rộng các điển hình, việc làm tốt; xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng làm tốt nhiệm vụ; kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị...

PHẠM THỊ NHƯ PHONG (Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh)

GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Ông Phạm Ngọc Lương, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Hiến (Kiến Xương)



Thực tế ở địa phương chúng tôi, làng nghề giải quyết việc làm cho 72,24% tổng số lao động của địa phương với thu nhập bình quân từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất từ làng nghề năm 2019 đạt trên 90 tỷ đồng, chiếm gần 50% giá trị sản xuất công nghiệp của xã. Làng nghề phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên đã tạo điều kiện thuận lợi để Thượng Hiến sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Có thể khẳng định, nghề và làng nghề có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Vì vậy, tôi đề nghị trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đánh giá sâu hơn nữa, bổ sung thêm giá trị sản xuất của nghề và làng nghề để nêu bật được vai trò, đóng góp của nghề và làng nghề trong phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, chúng tôi mong thời gian tới tỉnh có nhiều hơn cơ chế, chính sách hỗ trợ để duy trì và phát triển làng nghề: tổ chức dạy nghề cho lao động; hỗ trợ đầu tư máy móc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh xúc tiến thương mại giúp làng nghề giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ ở trong và ngoài nước...

Ông Đỗ Mạnh Bảo, cán bộ hưu trí, thôn Đoài, xã Tây Giang (Tiền Hải)



Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tôi rất ấn tượng với kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Thực tế ở địa phương tôi cho thấy công cuộc xây dựng nông thôn mới đã làm đời sống nhân dân có những đổi thay rõ rệt, hầu hết các gia đình đều sung túc, ấm no, đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng được cải thiện. Tôi thấy các giải pháp phát triển kinh tế trong dự thảo Báo cáo chính trị nếu rất cụ thể nhưng giải pháp về phát triển văn hóa chưa thật rõ nét. Tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra các giải pháp cụ thể hơn về phát triển văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là chăm sóc trẻ em và người cao tuổi.

Anh Nguyễn Đức Đông, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ



Tôi nhất trí cao với kết cấu, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có đóng góp quan trọng của MTTQ và các đoàn thể. Vì vậy, tôi đề nghị trong dự thảo Báo cáo nêu rõ hơn nữa những đóng góp của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong phần nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng cũng nên có các chỉ tiêu, giải pháp của cấp ủy các cấp trong chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khả năng "tự đề kháng" của thanh niên trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

NHÓM PHONG VIÊN

PHỤ NỮ KIẾN XƯƠNG

Chung tay phòng, chống dịch

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những ngày qua, các cấp hội phụ nữ huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực cùng cộng đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Thắm, thôn 4, xã Vũ Hòa những ngày qua đã trở thành địa điểm để một số chị em đến may khẩu trang. Với mong muốn tất cả phụ nữ đều có ý thức trong phòng, chống dịch và ai cũng được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh, chị Thắm đã nảy ra ý tưởng may khẩu trang tặng mọi người. Nhận thấy đây là việc làm rất cần thiết nên một số hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tới làm cùng chị. Chị Thắm tâm sự: Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19, tôi đã bỏ tiền ra mua vải, may trên 1.000 chiếc khẩu trang để phát miễn phí cho chị em. Tôi mong sẽ có thêm nhiều mô

hình tiếp theo để chị em được nhận nhiều khẩu trang hơn nữa. Chị Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa cho biết: Việc làm của chị Thắm rất đáng trân trọng. Từ tấm lòng của chị đã lan tỏa ra cộng đồng và có thêm nhiều



Phụ nữ xã Vũ An (Kiến Xương) tham gia tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19.

Đó là những việc làm nhỏ song rất ý nghĩa trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Mỗi cơ sở hội phụ nữ ở Kiến Xương có một cách làm khác nhau để chung sức phòng, chống dịch. Ở xã Vũ An, các chi tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19. Ưu điểm của cách làm này là có thể đi tới hết mọi đường thôn, ngõ xóm, những khu vực mà loa truyền thanh không tới được. Chị Nguyễn Thị Ánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ An cho biết: Thực hiện chỉ đạo của xã, Hội đã họp ban chấp hành, phối hợp với Đoàn Thanh niên xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền lưu động. Hàng ngày chi thành 3 đoàn đi từ trung tâm xã đến các ngõ nhỏ trong thôn. Chỉ sau mấy ngày đầu thực hiện đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, ý thức phòng, chống dịch của người dân đã nâng cao và đặc biệt họ rất thích thú, chú ý lắng nghe mỗi khi xe lưu động vào tới tận cổng nhà. Không chỉ tuyên truyền các biểu hiện của dịch Covid-19 mà Hội còn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chị em cách bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, từ đó phòng, chống dịch hiệu quả. Đánh giá về việc làm này, ông Nguyễn Giang Đông, Chủ tịch UBND xã Vũ An cho rằng: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phát huy vai trò tích cực với lực lượng hội viên đông, tổ chức tuyên truyền rất hiệu quả. Chị em đã thực hiện các công việc một cách bài bản từ việc họp triển khai đến việc phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thực hiện, in ấn tờ rơi phát tới từng hội viên. Vì thế, người dân rất có ý thức trong phòng, chống dịch bệnh. Chị Lương Thị Hảo, thôn Đô Lương, xã Vũ An cho biết: Nhờ được tuyên truyền mà tôi và gia đình đã cẩn thận hơn trong phòng, chống dịch; chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế ra đường, không tập trung đông người và thực hiện tốt việc khai báo y tế. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ sở hội, cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn, cùng chung tay góp sức sớm đẩy lùi dịch bệnh.

THU THỦY

Tiếp sức cho ngư dân vươn khơi bám biển

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngư dân Thái Bình vẫn kiên trì ra khơi bám biển. Với họ, đi biển không chỉ là mưu sinh mà còn để giữ ngư trường truyền thống và khai thác nguồn lợi hải sản cung cấp cho người dân trong đất liền. Cùng với nhu yếu phẩm, ngư cụ thì khẩu trang, dung dịch sát khuẩn do Bộ đội Biên phòng (BDBP) tình tặng là vật dụng mà mỗi ngư dân mang theo bên mình trong mỗi chuyến ra khơi.

Những ngày đầu tháng 4 ở cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy) vắng người hơn do thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19. Tại tổ kiểm soát biên phòng đều đặn có 2 giờ đồng hồ lại phát bản tin phát thanh về diễn biến tình hình dịch cũng như các biện pháp phòng, chống dịch nên bà con ngư dân không tập trung đông người. Ông Nguyễn Văn Hùng, khu 9, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) cùng hai thành viên đang tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi khi con nước lên. Là chủ phương tiện có công suất

450CV, mỗi chuyến ra khơi của ông Hùng kéo dài từ 2 - 3 ngày. Nếu như trước đây, tàu của ông có từ 4 - 6 thuyền viên thì hiện nay cắt giảm còn 2 - 3 người và thay phiên nhau để duy trì việc ra khơi. Ông Hùng cho biết: Mùa này sản lượng hải sản thấp thường nhưng anh em vẫn kiên trì bám biển. Hàng ngày nghe loa truyền thanh ở cảng, về nhà xem trên truyền hình về tình hình dịch Covid-19, đặc biệt được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên nên ai cũng chấp hành nghiêm túc.

Cũng như ông Hùng, tàu TB90075TS của anh Nguyễn Xuân Dũng, thôn Quang Lang, xã Thụy Hải (Thái Thụy) cũng đã sẵn sàng cho chuyến vươn khơi. Hôm nay, tàu của anh có 3 người, mọi người đều đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19. Anh Dũng chia sẻ: Chúng tôi đi biển tuyệt đối tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Trong hành trình đi biển đều tự theo dõi sức khỏe của bản thân và anh em trên tàu để khai báo với cán bộ BDBP ở cảng trước khi rời cảng cũng như sau khi tàu về. Các hoạt động mua bán tại bến cá cũng diễn ra nhanh chóng, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi giao dịch... Việc duy trì ra khơi không chỉ giúp gia đình chúng tôi có thêm thu nhập mà còn kịp thời cung cấp nguồn thực phẩm thủy hải sản cho bà con nhân dân trong đất liền. Theo Thiếu tá Vũ Đình Đàng, Đội trưởng Đội kiểm tra, giám sát, Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền): Hiện nay, cảng cá Tân Sơn có khoảng 120 phương tiện từ 20 - 450CV thường xuyên hoạt động trên biển và ra vào cảng

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết: Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp tuyên truyền về tình hình dịch trên hệ thống loa truyền thanh của cảng; phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào cảng. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các phương tiện, phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho bà con, vận động bà con có biện pháp phòng, chống dịch. Hiện nay, trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải có khoảng 1.200 phương tiện tham gia khai thác hải sản. Cùng với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị BDBP tỉnh, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã tổ chức in ấn trên 5.000 tờ gấp có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu về các biện pháp phòng, chống dịch cấp phát đến các đầm, chòi canh ngao, cảng cá, bến cá, các gia đình có người ở nước ngoài về, bà con các hộ giáo trên địa bàn biên giới biển.



Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và động viên ngư dân vươn khơi bám biển.

TẮT ĐẠT